

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข่าวเด่นในฉบับ

- ✍ จัดสอบ ก.พ. รอบ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ✍ มรพส. เชิญชวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- ✍ เสวนาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ๗ ส.ค.
- ✍ Pre School (สายสนับสนุน) ๘ ส.ค. ๒๕๖๐
- ✍ เชิญส่ง “ภาพถ่ายโดนใจ คลิก LIKE ไร้เลย”



..บทบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ข่าวสารศรีพิบูลฯ ฉบับวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของวันแรกในการเปิดภาคเรียนนี้ คาดว่าหลายๆ ท่านคงจะเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาการ และก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ก่อนอื่น ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทางทีมงาน คณาจารย์ และนักศึกษา โครงการ Start up ทุกท่าน ที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมนักศึกษาอย่างเข้มข้น ได้เห็นถึงความตั้งใจของอาจารย์และความมุ่งมั่นของนักศึกษา ซึ่งได้เข้าร่วม Pitching ธุรกิจ Startup กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขณะนี้ทีมนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ทีม และได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบธุรกิจ Startup ทีมละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ยังคงส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกซ้อมและเตรียมทีมให้นักศึกษาต่อไป เพื่อให้ผ่านจนครบจำนวน ๒๐ ทีม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้สัญญาอนุมัติในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถือเป็นข่าวดีและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับการผลิตและพัฒนาการศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และต่อยอดสู่ขั้นสูงสุดต่อไป

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งล่าสุด (๒๒ ก.ค.๖๐) มีประเด็นสำคัญที่สภาฯ มีมติเห็นชอบให้เดินหน้า**โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์** ตามแนวทางการบริหารแบบ PPP (Public Private Partnership) ตามข้อเสนอแนะจากการบรรยายพิเศษของ ศ.พิเศษ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ซึ่งได้มาเสวนาการขยายการจัดการศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ มรพส. ได้รับฟัง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการต่อไป #อีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ บรรจุใหม่โดยตรง คือ สภาฯ มีมติเห็นชอบ**ร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐** โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้อาจารย์บรรจุใหม่ ต้องมีคะแนน ทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า TOEFL 450 (PBT), 133 (CBT), 45 (IBT) / IELTS 5 / TOEIC 550 / CU-TEP 60 / CEFR B1 / CEPT B1 โดยให้นำผลทดสอบมายื่น ณ วันที่มารายงานตัว หรือดำเนินการสอบให้ผ่านภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่รายงานตัว

สำหรับภาคเรียนนี้ ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะยังคงเกาะติดสถานการณ์ และนำเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเดิม โดยท่านสามารถติดตามอ่านข่าวสารได้ทาง [www.psrุ.ac.th](http://www.psrु.ac.th) คลิกไปที่หัวข้อ “จดหมายข่าวศรีพิบูลฯ” หรือติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน Sripibul News โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงเปิด App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) จากนั้นค้นหาชื่อ PSRU แล้วคลิกติดตั้ง App Sripibul News เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการลดกระดาษเพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวอีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน “ข่าวสารศรีพิบูลฯ” มาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) เป็นกำลังของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

มรพส. เป็นศูนย์ประสานงานสอบ ก.พ. รอบที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในฐานะศูนย์ประสานงานสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ก.พ. ภาค ก. ประจำปี
๒๕๖๐ ศูนย์สอบพิษณุโลก ซึ่งได้ดำเนินการ
จัดสอบไป ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมียอดผู้สมัคร

สอบรวม ๓๙,๙๘๐ คน และดำเนินการจัดสอบฯ เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และทำให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามมาตรฐานของ ก.พ. ทุกประการ

มรพส. เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย มรภ.สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
**ช่วยเหลือนผู้ประสบภัย
ชาวสกลนคร**
แบ่งปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
ลงชื่อร่วมบริจาคได้ที่คณะที่ท่านสังกัด
หรือติดต่อได้ที่งานเลขานุการผู้บริหาร - งานประชาสัมพันธ์ มรพส. โทร. 055-267000



ในช่วงที่ผ่านมา จ.สกลนคร ได้ประสบภัยน้ำท่วม
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นำโดย **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี** เป็นตัวแทน
มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท

จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ช่วยเหลือนผู้ประสบภัยโดยบริจาคเงินได้ที่
หน่วยงานที่ท่านสังกัด และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่งานเลขานุการฯ และงานประชาสัมพันธ์ มรพส.
โทร. ๐๕๕ - ๒๖๗๐๐๐ เพื่อจะรวบรวมและส่งมอบไปช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสต่อไป

◆ **ยกเลิกการใช้บัตรสำรองในการเข้าใช้บริการห้องสมุด .. ผศ.ดร.บัญญัติ ศรีสมบัติ**
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ตามที่ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งประตู
อัตโนมัติเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจาก
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าใช้บริการ กรณภาพบัตรสมาชิกห้องสมุด หรือบัตรนักศึกษา
เพื่อใช้สแกนประตูทางเข้า - ออก อัตโนมัติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (**กรณีที่ไม่นำ
บัตรสมาชิกหรือบัตรนักศึกษามา จะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้**)

กิจกรรมค่ายอาสาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน



เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฝ่ายงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. นำโดย ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร พร้อมด้วยว่าที่เรืออากาศตรี ดร.ปัญญา สำรวจริ์น ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย และชุมชน จัดพิธี ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรม ค่ายอาสา เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยกิจกรรม ดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น ตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การ เล่นตามรอยพระยุคลบาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญชวนเข้าร่วม

โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้โดน
โดยบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมราชวดี สถาบันวิจัยและพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัย ภายในโทร 7230

ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมายังฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกศักดิ์ ศรีแก้ว

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ๘ สิงหาคมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียน (Pre School) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสายวิชาการได้ดำเนินการจัดไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่วนสายสนับสนุนกำหนดจัดในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารที่พิชัญย์ ส่วนทะเลแก้ว เพื่อชี้แจง “นโยบายและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๐”, โครงการก่อตั้งสหกรณ์ของบุคลากร และโครงการก่อตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้า (บุตรของบุคลากรภายในฯ) โดยอธิการบดี รวมทั้งแนวทางการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี และการชี้แจงการทำงานของ สฟง. นอกจากนี้จะมีพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙, บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ และการแนะนำบุคลากรบรรจุใหม่ จึงขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เชิญบุคลากรและนักศึกษา ส่งภาพถ่ายร่วมโครงการ **ภาพถ่ายโดนใจ คลิก Like ใจเลย**
หัวข้อ “เปิดเทอมใหม่หัวใจเดียวกัน” และ “สายรหัส..ฉันรักเธอ”
 ชิงเงินรางวัลรวม ๑๒,๔๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. จะจัดโครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สู่ถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดความรัก ความอบอุ่นภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม **“ภาพถ่ายโดนใจ คลิก Like ใจเลย”** โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร มรพส. (สายวิชาการ-สายสนับสนุน) และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม สามารถโพสต์ภาพพร้อมเขียนบรรยายภาพผ่าน Fanpage : **ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

จัดประกวดทั้งหมด ๒ หัวข้อ คือ **หัวข้อแรก “เปิดเทอมใหม่หัวใจเดียวกัน”** ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้ช่วงเปิดเทอมใหม่ ความรัก ความผูกพันระหว่างกัน และกัน พร้อมเขียนข้อความสั้น เพื่อบรรยายภาพ (Caption) ซึ่งผู้ร่วมประกวดในหัวข้อนี้ได้แก่ บุคลากร (สายวิชาการ-สายสนับสนุน) และนักศึกษาทุกชั้นปี และ **หัวข้อที่ ๒ “สายรหัสฉันรักเธอ”** เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความรัก ความผูกพันระหว่างพี่-น้องนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นสายรหัสเดียวกัน สู่ถึงความอบอุ่นในมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : ๑,๕๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๑ : ๑,๒๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๒ : ๑,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท ผู้สนใจโพสต์ภาพพร้อมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ **๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐** ทาง URL : <https://www.facebook.com/pr.psu> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ภายใน ๙๑๓๕



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พบกับ **ร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ และกิจกรรมอีกมากมาย**
17 -18 สิงหาคม 2560
ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
และอาคารวิทยบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หอสมุดเก่า)

PSRU BOOK FAIR ประจำปี 2560

ทุกกิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ <http://library.psu.ac.th>
 โทรศัพท์ 0-5526-7225 (คานันเทอรันบริการยืม-คืน)

PSRU BOOK FAIR

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. กำหนดจัดงาน **“PSRU BOOK FAIR”** ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และอาคารวิทยบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.

ภายในงานพบกับร้านหนังสือ / สำนักพิมพ์ชั้นนำ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมแฟนท์เสื่อ, กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน, กิจกรรมการวาดภาพ, สมุดทำมือ, นิทรรศการโครงกระดูก และอีกมากมาย ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและติดตามข่าวสารได้ที่ <http://library.psu.ac.th/bookfair/60/>

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
 บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิตติ ปรุ่งศักดิ์, จิรัชยา วัลลริยะเมธี, อนาวิน เรือนวงค์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

166 หมู่ ๘ ค.พลาชอุ่มพุด อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com